

ดัชนีความมั่นใจต่อเศรษฐกิจของผู้บริโภคสหรัฐฯต่ำสุดในรอบ 6 เดือน



จากการเปิดเผยตัวเลขดัชนีความมั่นใจของผู้บริโภคจาก Conference Board แสดงให้เห็นถึงตัวเลขความมั่นใจของผู้บริโภคสหรัฐฯต่อเศรษฐกิจลดลงจากระดับ 125.1 มาอยู่ที่ 113.8 ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในรอบ 6 เดือน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์เดลต้าที่เพิ่มสูงขึ้นในสหรัฐฯ

นอกเหนือจากความกังวลต่อสถานการณ์ไวรัสแล้วนั้น ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และสินค้าอุปโภคบริโภคที่สูงขึ้นก็ยังมีส่วนเพิ่มความกังวลต่อผู้บริโภคเช่นเดียวกัน ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 30 ปี

จากผลสำรวจด้านเศรษฐกิจของ Wall Street Journal ได้มีการคาดการณ์ว่าความมั่นใจต่อเศรษฐกิจของผู้บริโภคจะลดต่ำลงซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจ

ในส่วนของตลาดแรงงานนั้นพบว่าบริษัทต่างๆยังคงมีตำแหน่งงานว่างในอัตราที่สูงและกำลังเปิดรับสมัครงานอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ผู้ประชาชนมีเงินเก็บสำรองที่ได้มาจากเงินช่วยเหลือเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และอัตราค่าจ้างที่สูงขึ้น อีกทั้งยังมีทางเลือกในการเปลี่ยนงานเพื่อรายได้ที่สูงกว่า ส่งผลให้ชาวอเมริกันมีอัตราการเปลี่ยนงานสูงเป็นประวัติการณ์เพื่อรายได้ที่ดีกว่า



จากการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างชาวอเมริกันพบว่าร้อยละ 54.6 ยังคงมองว่าตำแหน่งงานที่ว่างยังคงมีอยู่มากมาย โดยพวกเขาคิดว่าในปัจจุบันการหางานนั้นทำได้ง่ายกว่าช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตามความกังวลของผู้บริโภคเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดทำให้ชาวอเมริกันหลายล้านคนยังคงไม่ยอมกลับไปทำงาน

ถึงแม้ว่าดัชนีความมั่นใจต่อเศรษฐกิจจะลดต่ำลงแต่การใช้จ่ายของผู้บริโภคยังคงไม่ได้ลงมากนักในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา เนื่องมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของในครั้งนี้นั้น ยังไม่รุนแรงเท่าครั้งที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงมีเงินสดอยู่ในมือและพร้อมที่จะใช้จ่ายหากสภาพเศรษฐกิจเอื้ออำนวย

ข้อคิดเห็นจาก สศต.

ในช่วงระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ถึงแม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์เดลต้าที่เพิ่มมากขึ้นแต่การแพร่ระบาดในครั้งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อฐานแรงเหมือนครั้งที่ผ่านมา ประกอบกับมีสัญญาณบ่งชี้ว่าการแพร่ระบาดในครั้งนี้นั้นได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว ส่งผลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐฯยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามปัญหาด้านซัพพลายเชนยังคงส่งผลกระทบต่อตลาดสหรัฐฯ โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนชิปคอมพิวเตอร์ที่ทำให้บริษัทผู้ผลิตสินค้าคอมพิวเตอร์และรถยนต์จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและระบบซัพพลายเชนเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ในส่วนของปัญหาในด้านการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลให้ราคาค่าขนส่งสินค้าทางเรือเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 4 เท่าตัวและทำให้ระยะเวลาขนส่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาปกติ ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าและการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าอาหารหลายประเภทโดยเฉพาะสินค้าที่มีอายุการเก็บรักษาที่สั้นซึ่งทำให้สินค้ามีระยะเวลาการวางจำหน่ายที่สั้นลง ทำให้ผู้นำเข้าอาหารมองหาสินค้าที่มีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องและผู้ส่งออกของไทยควรพิจารณาเพื่อเพิ่มโอกาสในการค้า

ที่มาของข้อมูล www.nytimes.com วันที่ 2 ก.ย. 2564

สศต. ณ นครนิวยอร์ก

